

สรุปข่าว สธ.ประจำวันที 5 สิงหาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ มติชน	<p>ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการแทนเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ขอยืนยันว่าไม่มีการล้มระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกอย่างเป็นเช่นที่ รมว.สธ.กล่าวย้าตลอด คือ สิ่งที่อยู่แล้วยังคงอยู่ต่อไป และจะทำให้ดียิ่งขึ้น ส่วนที่เป็นปัญหาและอุปสรรคก็แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยคงหลักการสำคัญคือ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และป้องกันการล้มละลายจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล</p>
มติชน	<p>งบประมาณบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. แจงการจัดสรรงบบัตรทองแบบขั้นบันได ว่า เป็นการช่วยเหลือรพ.ที่มีประชากรน้อย อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งจะกันเงินไว้ประมาณ 7,700 ล้านบาท เพื่อปรับเกลี่ยระดับประเทศ และอีก 1,900 ล้านบาท สำหรับเกลี่ยช่วยเหลือกันให้มีสภาพคล่องทางการเงิน เบื้องต้นจะจ่ายตามจำนวนประชากร แต่กำหนดอัตราจ่ายในแต่ละช่วงไม่เท่ากัน ซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะมีการคำนวณอย่างไร ทั้งนี้ รพ.จะต้องได้รับงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของงบประมาณที่ได้รับเมื่อปีก่อนหน้า หากได้รับงบน้อยกว่าจะมีการเกลี่ยเงินที่กันไว้ให้ สรุปจะต้องไม่ได้รับงบที่น้อยกว่าเดิม</p>
เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ hfocus	<p>ปัญหาความเหลื่อมล้ำเงินเดือนค่าตอบแทน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องศาลปกครอง เนื่องจากได้รับผลกระทบเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำของเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมทั้งความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่งและให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด ว่า สธ.ได้ทำหนังสือหารือกับสำนักงานก.พ. 3 ครั้ง ขอให้ทบทวนแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภทอื่น ๆ และล่าสุดกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ประสานไปก.พ. ได้รับคำตอบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะดำเนินการเสร็จเมื่อไร กลุ่มบริหารงานบุคคล อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายละเอียดข้าราชการในสังกัดที่เงินเดือนเต็มขั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเมษายน 2559 เพื่อเป็นข้อมูลให้ก.พ.พิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าว สำหรับประเด็นการนับเวลาถือวุฒของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานของรัฐ เพื่อคำนวณเวลาราชการในการคิดบำเหน็จบำนาญ ได้หารือไปที่ ก.พ. แล้วเช่นกัน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าพบ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และนพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เพื่อแจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ (1) เรื่องความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน กำลังเร่งจัดทำแนวทางการแก้ปัญหา โดยอาศัยมาตรา 50/1 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมปี 2558 และจะนำเสนอ ก.พ.พิจารณาเร็ว ๆ นี้ และ (2) เรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ จะพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการพลเรือน โดยเฉพาะในสายงานพยาบาลเท่านั้น แต่ยักรวมถึงสายงานอื่น ๆ ในราชการพลเรือนด้วย</p> <p>นอกจากนี้ ก.พ.อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะต้องหารือกันรายละเอียดต่อไป โดยสธ.และก.พ.จะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากกว่าเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p>
มติชน ผู้จัดการออนไลน์	<p>ขอผ่อนผันกฎคุมร้านขายยา</p> <p>-เสนอข่าว หลังจาก อย. ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 กำหนดให้ทุกร้านต้องมีเภสัชกรประจำร้าน มีการแสดงป้ายชื่อพร้อมรูปเภสัชกร รวมถึงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการเก็บรักษาคุณภาพยา โดยร้านขายยาเปิดใหม่จะต้องดำเนินการทันที ส่วนร้านขายยาที่เปิดมาก่อน ให้เวลาปรับปรุงตามขั้นตอน 3 ระยะ ภายใน 8 ปี ทำให้ร้านขายยาประเภท ขย.2 ซึ่งมีอยู่ 2,000 กว่าร้านทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้</p> <p>ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทยและสมาคมร้านขายยา ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการ อย. แจ้งว่ายังไม่สามารถ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้ เพราะ 1.มีข้อจำกัดในการหาเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาที่เปิดทำการ 2.ผลประกอบการของร้านไม่เพียงพอที่จะจัดจ้างเภสัชกรให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ 3.ให้โอกาสร้านจัดหาเภสัชกร เช่น ส่งลูกเรียนเภสัช แต่หลายร้านลูกยังเรียนไม่จบ 4.อย.และ สสจ. ยังไม่พร้อมตรวจประเมินและจัดฝึกอบรมบุคลากร อาจจะทำให้ร้านขายยาทั่วประเทศต้องถูกปิดมากกว่าร้อยละ 60 จึงขอขยายเวลาข้อปฏิบัติในระยาะที่ 1 ไปอยู่ในระยาะที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 พร้อมกำหนดมาตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพร้านยา พ.ศ.2560-2565 และกำหนดมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านยาให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้</p> <p>ด้าน ภญ.อวยพร กิติรัตน์ระการ รองประธานชมรมร้านยาอีสานล่าง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องนี้ โดยระบุว่าหากร้านใดปฏิบัติตามกติกานี้ไม่ได้ก็ควรปิด</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย เดอะเนชั่น</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ไขหวัดใหญ่ในเรือนจำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่าขณะนี้ควบคุมสถานการณ์การระบาดของไขหวัดใหญ่ในเรือนจำที่นครราชสีมาได้แล้ว แม้จะเป็นไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 หรือ 2009 แต่ก็ยังไม่มีความรุนแรงมาก เนื่องจากปัจจุบันถือเป็นไขหวัดประจำถิ่นตามฤดูกาล โดยมีผู้ป่วย 379 คน เป็นผู้ต้องขัง 375 คน และเจ้าหน้าที่ 4 คน เสียชีวิต 2 คน ขณะนี้รักษาตัวใน รพ.4 คน คาด 1-2 วัน จะหายและออกจาก รพ.ได้</p> <p>ด้านนายสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน ผู้บัญชาการเรือนจำนครราชสีมา ยืนยันโกโทษเสียชีวิต 2 คน ป่วยจากโรคเอดส์และวัณโรค ไม่ได้เสียชีวิตจากโรคไขหวัดสายพันธุ์ H1N1</p> <p>-เสนอข่าว กรมราชทัณฑ์ออกเอกสารชี้แจงกรณีผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนครราชสีมา ติดเชื้อไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาลว่า กรมราชทัณฑ์ได้รีบดำเนินการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ขณะนี้สามารถควบคุมโรคได้แล้ว โดยมอบหมายให้พ.วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ ผอ.ทัณฑสถานรพ.ราชทัณฑ์ นพ.สุทธีวีร์ ปิงคานนท์ นายแพทย์ปฏิบัติการ และคณะเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของการแพร่ระบาด ทั้งนี้ไม่ใช้ไขหวัดนก อย่างที่มีกระแสข่าวลือ</p> <p>กรมราชทัณฑ์ ได้สั่งการให้เรือนจำจังหวัดนครราชสีมา ฝ้าระวังการระบาดของโรคต่อไป และให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด ดังนี้ 1.ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกราย 2.จัดแอลกอฮอล์เจลประจำจุดให้ผู้ต้องขังใช้ โดยเฉพาะช่วงที่ยังต้องฝ้าระวังการระบาดอย่างต่อเนื่อง 3.งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด 4.จัดหาถุงแดงขยะติดเชื้อเพื่อทิ้งหน้ากากอนามัย และส่งเผาทำลายขยะที่โรงพยาบาล 5.ไม่ให้มีการย้ายผู้ต้องขังในช่วงฝ้าระวังนี้ และได้สั่งการให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ฝ้าระวังโรคไขหวัดใหญ่ระบาด รวมถึงเฝ้าสังเกตผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไขหวัด โดยให้ศึกษาและถือปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ่ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนรับทราบ ให้ญาติและบุคคลใกล้ชิดผู้ต้องขังคลายความกังวลใจ</p>
<p>เดลินิวส์ กรม ประชาสัมพันธ์ ช่อง 7 Thai PBS YNN</p>	<p>ผู้ป่วยโรคเมอร์ส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าอาการของชายชาวคูเวตอายุ 18 ปี ที่ป่วยโรคเมอร์ส ว่า จากการตรวจวิเคราะห์เชื้อทางห้องปฏิบัติการ 4 แห่ง ครั้งล่าสุดไม่พบว่ามีเชื้อเมอร์สแล้ว อาการทั่วไป ไม่มีไข้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย และไม่มีอาการอื่น ๆ มีสุขภาพแข็งแรง ดังนั้นแพทย์สถาบันบำราศนราดูร จึงอนุญาตให้ชายคนนี้พร้อมญาติกลับบ้านได้แล้ว ตั้งแต่เมื่อเวลา 03.00 น. พร้อมทั้งทำความสะอาดโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบควบคุมป้องกันโรคของกระทรวง และอย่าเชื่อข่าวลือ</p>
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย ศูนย์ข่าวแปซิฟิก ช่อง 7</p>	<p>ติด GPS ในรถพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อติดตั้งระบบติดตามรถพยาบาลผ่านดาวเทียม (GPS) เชื่อมโยงข้อมูลแสดงพิกัด ความเร็วรถพยาบาล ให้สามารถตรวจสอบตำแหน่ง ติดตาม ควบคุมความเร็วแบบ Real time ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถพยาบาล สร้างวินัยพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร ทำให้ผู้ป่วย ญาติและบุคลากรในรถพยาบาลมีความปลอดภัยมากขึ้น เบื้องต้นนำร่องแล้ว 165 คัน ใน 19 จังหวัด คาดว่าจะสามารถติดในรถพยาบาลในสังกัดสธ.ครบ 5,000 คัน ในปี 2560 โดยในส่วนของรถพยาบาลฉุกเฉิน กำหนดความเร็วที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนขับรถจะมีการตรวจแอลกอฮอล์จากลมหายใจทุกครั้ง ตรวจสอบหาสารเสพติดปีละ 2 ครั้ง ทดสอบสุขภาพจิต ปีละ 1 ครั้ง จะต้องไม่ขับรถเกิน 4 ชั่วโมง และมีเวลาพักระหว่างทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การติด GPS ก็เพื่อติดตามตำแหน่ง ควบคุมความเร็ว ระบบสื่อสารสัญญาณภาพผ่านกล้อง CCTV หากขับรถเกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะมีสัญญาณเตือนเสียงดัง และระบบจะส่งข้อมูลมาที่ต้นทางทันที นอกจากนี้ ยังแสดงเส้นทางการขับรถ หากมีผู้ป่วนวิกฤต กรมการขนส่งทางบกจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเคลียร์ช่องทางจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก มีเครื่อง ضبطเพื่อแสดงตัวผู้ขับรถ โดยข้อมูลในบัตรจะบ่งบอกว่าผู้ขับที่ทำงานมาแล้วกี่ชั่วโมง ระบบดังกล่าวมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ติดตามข้อมูลแบบ Real time และมีต้นทุนต่ำ หน่วยงานจ่ายเพียง 300 บาทต่อเดือนเท่านั้น</p>
มติชน	<p>ความนิยมกินผักชี</p> <p>-เสนอข่าว ภก.พินิต ชินสร้อย เกษตรกรปฏิบัติกิจการงานแพทย์แผนไทย รพ.วังน้ำเย็น กล่าวว่า ผักชีมีคุณค่าทางยาและมีสรรพคุณมาก ส่วนที่มีการแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียว่า น้ำผักชีช่วยล้างไตได้นั้น ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ผักชีที่มีการกล่าวอ้างไม่ใช่ผักชีไทย แต่เป็นผักชีฝรั่ง และจากการศึกษาในต่างประเทศพบว่า น้ำผักชีฝรั่งอาจช่วยเรื่องการติดเชื้อทางระบบทางเดินปัสสาวะ ปัญหานี้ แต่ไม่ใช่ล้างไต ที่สำคัญงานวิจัยต่างประเทศก็ไม่ยืนยันว่ารักษาได้จริง เนื่องจากการทดลองในสัตว์ทดลองพบว่า หากรับประทานมากเกินไปหรือครั้งละ 10 กรัม จะทำให้ไตของสัตว์ทดลองทำงานมากเกินไป ส่วนคนไทยกินผักชีเป็นผักโรยหน้า จึงไม่ต้องกังวล</p> <p>ด้าน ผศ.เอกราช เกตุวัลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ผักชีไทยมีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารจริง โดยเฉพาะสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ ทั้งเบต้าแคโรทีน ลูทีน และซีแซนทีน รวมไปถึงวิตามินเอและวิตามินซี กับใยอาหาร ส่วนพวกวิตามินบี 1 บี 2 บี 3 และแคลเซียมมีไม่มาก อย่างไรก็ตาม ต้องกินให้หลากหลายตามหลักโภชนาการ และก่อนจะนำผักชีมาประกอบอาหาร ต้องล้างน้ำให้สะอาด เนื่องจากอาจมีสารเคมีปนเปื้อนได้</p>
มติชน	<p>สหรัฐนิยมกินแมลง</p> <p>-เสนอข่าว นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ที่สหรัฐนิยมบริโภคแมลงเป็นอาหาร โดยมีร้านอาหารในสหรัฐที่จำหน่ายอาหารที่ทำจากแมลงประมาณ 110 ร้าน ใน 16 รัฐ มากที่สุดคือ แคลิฟอร์เนีย รองลงมาคือนิวยอร์ก ถือเป็นตลาดเฉพาะขนาดเล็กและอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะขยายธุรกิจแมลงไปต่างประเทศ</p> <p>อย่างไรก็ตาม การนำแมลงมาผลิตเป็นอาหารในสหรัฐยังไม่มีการระเบียบที่ชัดเจน เอฟดีเอ ระบุว่า แมลงที่นำมาใช้เพื่อการบริโภคเป็นอาหารจะต้องเป็นแมลงที่ถูกเลี้ยงมาเพื่อเป้าหมายเป็นอาหารสำหรับมนุษย์เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนแมลงที่ถูกเลี้ยงเพื่อการบริโภคของสัตว์หรือที่จับจากธรรมชาติ ไม่สามารถนำมาใช้ผลิตอาหารมนุษย์ได้</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>พบเชื้อราในน้ำส้มกล่อง</p> <p>-เสนอสุกูปข่าว ชื่อน้ำส้มแถมรา อันตรายบรรจุกล่องพร้อมดื่ม!! ว่า จากรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเตือนภัยว่า พบเชื้อราในน้ำผลไม้กล่อง จากซูเปอร์แห่งหนึ่งในบ้านฉาง และมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าจากบริษัทผู้ผลิตน้ำส้มยี่ห้อดังกล่าว แต่ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคต้องระวังมากขึ้น ว่าสินค้าที่ได้รับการรับรองก็อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเจือปนได้ ทางที่ดีให้สังเกตสภาพของบรรจุภัณฑ์ก่อนซื้อว่ามีรอยบุบหรือไม่ แต่หากไม่มั่นใจก็ใช้วิธีคั้นดื่มเอง หรือทานผลไม้สด</p>
กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ แนวหน้า ไอเอ็นเอ็นทีวีช่อง ThaiPBS	<p>กรม สจ.แนะจัดการความเครียด “ประชามติ”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เตือนระวังโรคเครียดช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลงประชามติ แนะนำใช้สติรับข้อมูล งดการถกเถียงตอบโต้ โดยเฉพาะบนสื่อโซเชียล สามารถสังเกตว่าตนเองหรือคนรอบข้างเข้าข่ายเครียดสะสมหรือไม่ จากอาการหงุดหงิดจนเสียงาน ไม่มีสมาธิ สับสนว้าวุ่น นอนไม่หลับ ใสอารมณ์ แนะนำบริหารจัดการเวลาให้ดี ควบคุมการรับข่าวสาร นอนหลับให้เพียงพอ พร้อมเตรียมสายด่วนให้คำปรึกษา 1323 ลดเครียด 24 ชม.</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>ยุทธศาสตร์สุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 59 นี้ กรมฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน สนองนโยบายรัฐบาล “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้บูรณาการพัฒนามาตรฐานระบบบริการของรพ.ในสังกัด สธ. 800 แห่งทั่วประเทศ ใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านโครงสร้างความปลอดภัยอาคารสถานที่ คุณภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ให้บริการ ด้านงานสุขศึกษาให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ป่วยและญาติ ป้องกันเกิดการแทรกซ้อนหรือป่วยซ้ำ ขณะนี้มีโรงพยาบาลได้รับรองมาตรฐานแล้ว 613 แห่ง สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 600 แห่ง และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการและจัดระบบการรักษาทางไกลของสุศาลาพระราชทานในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 17 แห่ง ดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร
แนวหน้า	กรมการแพทย์แนะนำแม่่มือใหม่ -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง Occupational Health for Pregnant Woman and Children เพื่อแนะนำวิธีดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ควบคู่กับการทำงานที่ปลอดภัย
สยามรัฐ คอลัมน์ รู้ทันโรค	โรคหอบหืด -เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า โรคหอบหืดเป็นโรคที่มีการตีบแคบของหลอดลมเป็นพักๆ เกิดจากหลอดลมมีภาวะไวเกินต่อการกระตุ้นจากสิ่งต่างๆ สาเหตุหลักคือพันธุกรรม-สิ่งแวดล้อม โรคภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่น ขนสัตว์ แมลงสาบ และสปอร์เชื้อรา บางคนมีอาการเมื่อออกกำลังกาย หรืออากาศเย็นจัด มีวิธีการรักษา คือ หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ ใช้น้ำดื่มน้ำสะอาดของหลอดลม-ยาขยายหลอดลม และฉีดยาเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างความต้านทานต่อสิ่งที่แพ้
คมชัดลึก คอลัมน์ รู้ทันมะเร็ง	วิธีปฏิบัติเมื่อฉายรังสี -เสนอบทความ นพ.วีรุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อต้องฉายรังสีมะเร็งไปหน้าและลำคอ ต้องปกป้องรักษาผิวหนังบริเวณที่ได้รับการฉายแสงให้ดีที่สุด ห้ามโดนน้ำ ห้ามใช้เครื่องสำอาง ห้ามถูหรือเกา และควรดูแลสุขภาพช่องปากและฟันด้วย เพราะหากเกิดแผล นอกจากจะหายช้าแล้วยังมีผลทำให้ไม่สามารถให้การฉายแสงอย่างต่อเนื่องได้
สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ	ศูนย์สิรินธรฯ จัดงานเพื่อคนพิการ -เสนอข่าว สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กำหนดจัดโครงการคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน คนพิการชาชาติทุกคนได้รับขานเทียบ 100% โดยมีกิจกรรมบริการทำขาเทียม ตรวจประเมินความพิการ ออกเอกสารรับรองความพิการ จดทะเบียน และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และการดูแลรักษาขาเทียม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 11 - 26 กันยายน 2559
ข่าวสด	จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ -เสนอข่าว รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรส่งเสริมจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ โดยเป็นงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ซึ่งการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมแล้วเท่านั้น
แนวหน้า	ผู้ป่วยถูกทิ้ง -เสนอข่าว ที่รพ.ศรีสังวรสุโขทัย อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย มีผู้ป่วยสูงอายุ วัย 67 ปี ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบและโรคหัวใจ สายตามองไม่ค่อยเห็น พูดไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ถูกนำมาทิ้งไว้นานเกือบสัปดาห์ พร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าและกระดาษระบุเบอร์โทรศัพท์ เมื่อพยาบาลติดต่อกลับ ผู้รับสายอ้างว่าไม่รู้จะเอาอายุไปไว้ที่ใด จากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
ข่าวสดออนไลน์	พยาบาลช่วยผู้ป่วย -เสนอข่าว โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวที่แสดงให้เห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกและการทุ่มเททำงานของเจ้าหน้าที่พยาบาล โดยโพสต์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดที่ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ระบุว่า หญิงคนหนึ่งเป็นห่วงลูกชายที่ไม่สบายและไม่ยอมไปหาหมอที่โรงพยาบาล จึงเขียนจดหมายในเศษกระดาษลึกลับน้ำตาล ส่งไปที่รพ.ไชยวาน เนื้อหาว่า “แม่ไพลด์ พิมโสภณ แม่ของคมกริช พิมโสภณ มันไม่มา ให้หมอไปเอง เรียนเชิญด้วย” จากนั้นได้แชร์เรื่องราวบุคลากรที่ดีของอุดร ไม่ทิ้งคนที่เจ็บป่วย ถึงจะลำบากก็ไม่รังเกียจ พร้อมด้วยภาพการลงพื้นที่ของทีมกู้ชีพ รพ.ไชยวาน เดินเท้าไปตามทุ่งนาจนถึงกระท่อมกลางนา พบนายคมกริช นอนป่วยอยู่ จึงจัดการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งมีคนเข้ามาชื่นชมเจ้าหน้าที่จำนวนมาก
เดลินิวส์	ใช้เลือดออก -เสนอข่าว นพ.ดิเรก ขำแป้น ผอ.สคร.3 จ.นครสวรรค์ กล่าวถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย

สื่อ	ประเด็นข่าว
	นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร ชัยนาท และอุทัยธานี พบผู้ป่วย 802 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาว จ.พิจิตร จึงขอแนะนำป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด โดยทาแก๊สน้ำมันขมิ้น หรือตีตมุ้งลวด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ	ภูเก็ตลงนามความร่วมมืออาหารปลอดภัย -เสนอข่าว นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผอ.สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสสจ.ภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการพัฒนาสถานะประกอบการอาหารปลอดภัยสนับสนุนการท่องเที่ยวจ.ภูเก็ตได้ โดยมีความร่วมมือทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
ไทยรัฐ คอลัมน์ มั่นมากับอาหาร	เชื้อก่อโรคในยำทะเล -เสนอข่าว สถาบันอาหารลงพื้นที่เก็บตัวอย่างยำทะเล บริเวณริมบาทวิถีในเขต กทม. จำนวน 5 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาเชื้อที่เป็นสาเหตุของอหิวาตกโรค ผลปรากฏว่าทุกตัวอย่างตรวจไม่พบเชื้อดังกล่าวปนเปื้อน
กรุงเทพธุรกิจ	ลูกอมอดบุหรี่รสกะเพรา -เสนอข่าว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมอดบุหรี่ "รสกะเพรา" ซึ่งมีส่วนผสมหลักเป็นสารสกัดจากกะเพรา มีประสิทธิภาพในการช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ในระยะเวลา 30 วัน เพื่อเป็นทางเลือกที่นำมาใช้บำบัดและรักษาผู้ติดบุหรี่ ทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ลดสูบบุหรี่ และทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชสมุนไพร
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ คมชัดลึก	โรคระบาดในพม่า -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ยืนยันเกิดโรคระบาดในพื้นที่นานหลายเดือน มีคนป่วยแล้ว 200 คน เสียชีวิต 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นโรคชนิดใด ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระบุว่า บื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการระบาดของหัดเยอรมันหรือไขหวัดใหญ่ ต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากห้องแล็บต่อไป